

Số: 76 /BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 03 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO

**Thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân,  
Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm;  
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;*

*Thực hiện Thông báo số 48/TB-TTHĐND ngày 10/6/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.*

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 123/BC-VKS ngày 21/6/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo số 22/BC-TAND ngày 22/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo số 35/BC-CCTHADS ngày 22/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế báo cáo kết quả cụ thể như sau:

### I. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

#### 1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

- Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Thực hiện tốt chủ trương nâng cao trách nhiệm trong thực hành quyền công tố gắn công tố với điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan điều tra, tỷ lệ giải quyết đạt 83,33%. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, chủ động nắm chắc tiến độ điều tra, tỷ lệ giải quyết án 72,72%. Đã giải quyết truy tố chuyển Tòa 05 vụ (06 bị can), tỷ lệ giải quyết đạt 71,42% bảo đảm các quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 03 phiên tòa/02 kiểm sát viên. Đã ban hành kết luận và 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

- Viện Kiểm sát nhân dân đã có nhiều sáng tạo trong công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng quyền công tố, số kháng nghị, kiến nghị do viện yêu cầu khắc phục vi phạm được quan tâm, có nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát phát huy vai trò của kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, giải quyết nhanh các vụ án còn tồn. Chủ động phối hợp với các ngành công an, tòa án, thi hành án dân sự bảo đảm việc đưa ra thi hành

đôi với các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo của Viện kiểm sát cho thấy trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn không có tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Tội phạm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các loại tội phạm như: Ma túy, xâm phạm sức khỏe con người, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, tội phạm tham nhũng, chức vụ. Tội phạm về ma túy giảm 03 vụ 01 bị can, tội phạm về kinh tế, sở hữu môi trường giảm 01 vụ 03 bị can so với 6 tháng đầu năm 2019. Qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy tình hình tranh chấp dân sự tại địa phương tương đối phức tạp những vấn đề nổi cộm về tranh chấp, khởi kiện chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và giải quyết ly hôn, chia tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con chung, tranh chấp đất đai; tranh chấp kinh doanh thương mại tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019;

- Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố còn bộc lộ những hạn chế của Viện kiểm sát vẫn còn những bản yêu cầu điều tra chất lượng chưa cao. Lượng điều tra làm việc cầm chừng, kéo dài thời hạn giải quyết và trả lại hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ 04 bị can.

**2. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện:** Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Tòa án nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, áp dụng đúng các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, không để án quá hạn luật định, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đã thụ lý 40 vụ việc các loại, đã xét xử 21/40 vụ (đạt 52%), 19 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định; các đơn khởi kiện được xem xét, giải quyết kịp thời; công tác thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng thời hạn luật định, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật đã ra quyết định thi hành án 15 người; các quyết định được ban hành đúng thời hạn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

### **3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự**

- Ban Pháp chế cơ bản nhất trí các nội dung báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ được xác định và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền với những giải pháp hợp lý trong công tác thi hành án dân sự đã sát với tình hình thực tế tại địa phương. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tình giao<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> cụ thể: Tổng số việc thụ lý thi hành án là 99 việc, với số thụ lý thi hành án là 6.342.692.000 đồng, trong đó: Năm trước chuyển sang là 37 việc, phải thụ lý thi hành là 4.265.114.000 đồng; thụ lý mới 6 tháng đầu năm là 62 việc, với số phải thụ lý thi hành là 2.077.578.000 đồng; nhận ủy thác từ nơi khác đến 01 việc. Số có điều kiện thi hành 82 việc, với số tiền phải thi hành là 4.757.401.000 đồng (chiếm 75% tổng số tiền phải thi hành); thi

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính; thực hiện tốt kế hoạch triển khai Luật Tố tụng hành chính; hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với chấp hành viên, công chức trong Chi cục về trình tự, thủ tục đơn đốc thi hành án hành chính; chế độ tiếp công dân, bảo quản, xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật;

- Qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy trong báo cáo còn nhầm lẫn 6 tháng đầu năm sang năm sau, số tiền chưa có điều kiện thi hành án trong 6 tháng đầu năm chuyển sang 6 tháng cuối năm còn lớn, chưa có giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

## **II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ**

Qua thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế có một số kiến nghị sau:

### **1. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện**

- Thực hiện tốt các giải pháp cụ thể đã được đưa ra, tăng cường kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chủ động phối hợp cơ quan điều tra, thanh tra trong việc phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương gắn công tố với điều tra. Bảo đảm 100% các vụ án được kiểm sát chặt chẽ từ khi khởi tố vụ án; bảo đảm quyết định truy tố đúng người đúng tội, không để xảy ra khởi tố oan sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác phối hợp liên ngành, tăng cường thực hành quyền công tố hoạt động điều tra vụ án nhằm đưa ra những biện pháp tác động yêu cầu khắc phục những vi phạm, nêu cao quyền hạn, trách nhiệm, tính tự chủ của kiểm sát viên, phối hợp tổ chức, tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Phối hợp tốt thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong phạm vi hoạt động tư pháp nhằm khắc phục những vi phạm của cơ quan điều tra. Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình sự trong giai đoạn truy tố, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn khắc phục thiếu sót khi báo cáo án và xây dựng dự thảo cáo trạng. Tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan đưa ra kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

**2. Đối với Tòa án nhân dân huyện:** Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng xét xử, nhất là việc xét xử tội phạm xâm phạm sở hữu và các vụ án hành chính. Không để xảy ra kết án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ án bị cải sửa. Chính sửa lại cụm từ “thực heienj” thành cụm từ “thực hiện” tại trang 5, phần IV, dòng thứ 4 từ trên xuống cho đúng nghĩa; bổ sung thêm từ “vụ” trước từ “công” tại trang 6, mục 3, dòng thứ 4 từ trên xuống cho có nghĩa.

---

hành xong và ủy thác đi là 66 việc (đạt 80,5% án có điều kiện thi hành), trong đó: Đã giải quyết xong 56 việc, với số tiền đã thi hành xong là 3.807.252.000 đồng (số đã giải quyết xong 1.568.582.000 đồng, đình chỉ thi hành án là 16.000.000 đồng), ủy thác đi nơi khác thi hành 10 việc, với số tiền 2.222.670.000 đồng; chuyển kỳ sau là 33 việc, với số tiền 2.535.440.000 đồng (đang thi hành dở dang là 16 việc, với số tiền 950.149.000 đồng; chưa có điều kiện thi hành án là 17 việc, với số tiền 1.585.291.000 đồng)

### **3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện**

- Chủ động phối hợp với các ngành hữu quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng tỷ lệ việc thi hành xong trong số án có điều kiện thi hành án. Thực hiện nghiêm các kiến nghị của Viện Kiểm sát để kịp thời khắc phục triệt để những thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, thống nhất chặt chẽ với cơ quan tổ tụng trong thực thi nhiệm vụ;

- Có giải pháp cụ thể trong thực hiện số tiền chưa có điều kiện thi hành án 6 đầu năm chuyển sang. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chính sửa lại cụm từ “tổng số tiền chuyển năm sau thi hành” thành cụm từ “tổng số tiền chuyển 6 tháng cuối năm thi hành” tại trang 3, mục đ, dòng thứ 8 từ trên xuống cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ban Pháp chế kính trình kỳ Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thanh Phương**